

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện Triệu Sơn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý**

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nghe báo cáo tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện Triệu Sơn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý. Tham dự có đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Phú Quốc – Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án trên của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện Triệu Sơn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý, khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới và các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu, báo cáo Thường trực UBND huyện trước 15/9/2021. Sau khi Thường trực UBND huyện thống nhất, Tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Thường trực Huyện ủy và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường lập hồ sơ để báo cáo tỉnh cho phép được thu hồi đất để thực hiện dự án.

Để chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu cho UBND huyện có văn bản báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư 07 dự án mặt bằng tái định cư, đồng thời ưu tiên bố trí vốn hoặc chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa cho UBND huyện Triệu Sơn vay vốn để thực hiện.

2. Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý:

Giao Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để giải ngân vốn đã được giao, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực UBND trước 30/9. Rà soát các hộ có đất ở bị thu hồi, thuê đơn vị tư vấn khảo sát lập giá đất cụ thể để lập dự toán bồi thường chi trả cho các hộ.

Đối với dự án Đường nối thành phố Thanh Hoá với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, giao Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án phối hợp với các sở để được hướng dẫn bồi thường về cây cối hoa màu.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện Triệu Sơn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**